

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

“ เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ”

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ และในภายหลังพระองค์ท่านก็ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้รื้อฟื้นนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และในปีพ.ศ. 2556 ในจังหวัดเลยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด และ 2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูหอ ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการใน 2 ระดับ ประกอบด้วย

1. ระดับองค์กร เป็นการจัดอบรมให้กับกรรมการ ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการ ประธานกลุ่มและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจ เข้าใจการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และสามารถจัดทำแผนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้

2. ระดับสมาชิก เป็นการจัดอบรมเพื่อให้สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร ู้ เข้าใจและศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับจิตสำนึก และตั้งใจจะอยู่อย่างพึ่งพาตนเอง โดยมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ การดำรงชีพในชีวิตประจำวันของครัวเรือน และสามารถจัดทำแผนครัวเรือนเศรษฐกิจของแต่ละคน

และจากการติดตามประเมินผลโครงการจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 50 ราย ของสหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2556 พบว่า สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการจะปลูกเห็ดนางฟ้า เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เนื่องจากในแต่ละครัวเรือนได้มีการทำการเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว เช่น การปลูกข้าวโพด การปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ดังนั้น การปลูกเห็ดจึงเสมือนหนึ่งเป็นอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ต้องใช้เวลามากนัก นอกจากจะทำให้ภายในครัวเรือนมีแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคแล้ว หากเหลือจากการบริโภคก็ยังสามารถแบ่งปันกันภายในชุมชน และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ได้อีก นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้แนะนำให้กลุ่มตกลงและประชุมร่วมกัน ในการเลือกประธานกลุ่ม และแกนนำของกลุ่มประมาณ 3-5 คน เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ระหว่างกันในการปลูก ดูแล บำรุงรักษา และเก็บเกี่ยวดอกเห็ด เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนยังมีความรู้้น้อยมากในเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกเห็ด ดังนั้น แกนนำของกลุ่มจะ

“ร้อยรวมใจ มอบให้...เลย”

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กันได้ รวมถึงเมื่อผลผลิตมีปริมาณมากเกินความต้องการต่อการบริโภคในครัวเรือน
แกนนำของกลุ่มก็สามารถรวบรวมผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดชุมชนได้อีก ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มอีกด้วย ซึ่ง
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นอกจากจะทำให้สมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการ
สามารถดำรงตนด้วยการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์แล้ว สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลในกลุ่ม ในชุมชน จากการได้ประชุม ร่วมคิดร่วมทำ ปรึกษาหารือ พุดคุย ก็จะทำให้ครอบครัว ชุมชน มี
ความเข้มแข็งด้วย



“ร้อยรวมใจ มอบให้...เลย”

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์

Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives